

# อภิธานศัพท์การกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่: คำสำคัญ

**การสำรวจจำนวนประชากร** – การนับและการสำรวจบุคคลในกลุ่มประชากร ในสหรัฐอเมริกา มีการสำรวจสำมะโนประชากรทุก ๆ สิบปี รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรใหม่และใช้ในกระบวนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ด้วย

**สำนักงานสำมะโนประชากร** – เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่จัดการสำรวจสำมะโนประชากร

**ประชากรผู้มีอายุมีสิทธิเลือกตั้ง (Citizen Voting Age Population หรือ CVAP)** – คือ ประชากรทั้งหมดที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและเป็นพลเมือง (**มีความเกี่ยวข้องกับ VAP**)

**เขตพันธมิตร** – คือ เขตที่ซึ่งชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติรวมกันเป็นประชากรส่วนใหญ่ และที่ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านี้ลงคะแนนร่วมกัน เพื่อเลือกผู้สมัครที่เป็นชนกลุ่มน้อย (**เรียกอีกอย่างว่า เขตแนวร่วมชนกลุ่มน้อย**)

**ชุมชนร่วม** – คือ เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง ชุมชน หรือกลุ่มคนที่มีข้อกังวลด้านนโยบายร่วมกันและจะได้รับประโยชน์จากการคงไว้ซึ่งในเขตเดียว

**ความกระชับ** – หมายถึงรูปร่างของเขตพื้นที่ อธิบายขอบเขตที่ถูกลากขอบเขตอย่างตั้งใจและรวมกันอย่างเป็นระเบียบ แต่อาจจะมีข้อยกเว้นได้อย่างเช่น ข้อปฏิบัติความร่วมมือ VRA หรือแบ่งเขตตามรูปร่างผิปกติ เช่น แนวเขตเมืองหรือแนวเขตแม่น้ำ

**ความต่อเนื่องกัน** – ลักษณะเฉพาะที่อธิบายรูปร่างของพื้นที่เดียวและความต่อเนื่องของขอบเขต (เช่น พื้นที่ทั้งหมดในเขตเดียว คือ เชื่อมต่อกันทางกายภาพซึ่งกันและกัน)

**การแตกแยก** – คือ การแบ่งแยกชุมชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติออกเป็นสองเขตขึ้นไป เพื่อให้ชุมชนชนกลุ่มน้อยไม่เป็นส่วนสำคัญของเขตใด ๆ ตัวอย่างเช่น ความแตกแยกที่เกิดขึ้นกับประชากรชนกลุ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่พอที่จะคิดเป็น 50% ของเขตหนึ่ง แต่จะถูกแบ่งออกเป็นสองเขตหรือมากกว่านั้นแทน เพื่อให้ชุมชนชนกลุ่มน้อยดังกล่าว ได้ถูกคิดเป็นเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยในแต่ละเขต

**เขตข้าม หรือ เขตแห่งโอกาส** – คือ เขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเสียงข้างมาก "ข้ามไป" ลงคะแนนเสียงกับชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ เพื่อเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นชนกลุ่มน้อย เขตข้ามหรือเขตแห่งโอกาสไม่ได้ถูกกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการออกเสียง

**ส่วนเบี่ยงเบนและช่วงเบี่ยงเบน** – คือ ส่วนเบี่ยงเบนของเขต กล่าวคือ ความแตกต่างของประชากรในเขต จากประชากรในอุดมคติ ช่วงเบี่ยงเบนของแผนกำหนดเขตการเลือกตั้งใหม่ คือ ส่วนเบี่ยงเบนที่ใหญ่ที่สุดของแผนไปยังส่วนเบี่ยงเบนที่เล็กที่สุดของแผน

**ประชากรในอุดมคติ** – คือ เป้าหมายประชากรทั้งหมดสำหรับเขตในแผนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ มันถูกคำนวณโดยนำจำนวนประชากรทั้งหมดของเขตอำนาจศาล นำมาหารด้วยจำนวนเขตทั้งหมดในแผนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่

**ตำแหน่ง (เกณฑ์บรรทัดฐาน)** – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งคนปัจจุบันยังคงอยู่ในเขต

**เขตอิทธิพล** – คือ เขตที่ชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ที่มีได้มีจำนวนรวมกันเป็นเสียงข้างมาก แต่มีสมาชิกของชนกลุ่มน้อยเพียงพอที่จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกตั้ง หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้ง

**การแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเอาเปรียบ หรือ เจอร์รีแมนเดอริง** – คือ การแบ่งเขตเพื่อให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมเหนืออีก กลุ่มหนึ่ง การแบ่งเขตแบบเจอร์รีแมนเดอริงไม่เหมือนกับการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ แต่การแบ่งเขตแบบเจอร์รีแมนเดอริงอาจเกิดขึ้นในระหว่างการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ได้ การแบ่งเขตชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์มีเสียงมาก ให้ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ไม่ถือเป็นการแบ่งเขตแบบเจอร์รีแมนเดอริง

**ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หรือ GIS)** – ซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างแผนที่การกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่

**เขตชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์มีเสียงมาก** – หมายถึง เขตที่มีชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์มีจำนวนเท่ากับ 50% หรือมากกว่าของประชากรที่อายุมีสิทธิออกเสียง กรณีมีปัจจัยอื่น ๆ สองสามประการเกิดขึ้นอาจทำให้เขตชนกลุ่มน้อยมีเสียงมากถูกกำหนดโดย VRA

**การลดสัดส่วนการลงคะแนนเสียงของเสียงข้างน้อย** – คือ การแบ่งเขตซึ่งส่งผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนน้อย มีโอกาสเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งน้อยลง มักดำเนินการได้โดย "การอัดแน่น" หรือ "การแตกแยก"

**ทับซ้อน** – คือ กฎการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ซึ่งสภาสูงแต่ละเขต (เช่น วุฒิสภาของรัฐ เป็นต้น) ประกอบด้วยเขตสภาล่างสองเขต (เช่น สภาของรัฐ เป็นต้น)

**หนึ่งคน หนึ่งเสียง** – คือ กฎสำคัญแห่งความเท่าเทียมกันของประชากร เป็นคำที่อธิบายถึงข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญที่แต่ละเขต ที่มีประชากรทั้งหมดมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน โดยทั่วไปแล้ว นี่หมายความว่า ทุกเขตในแผนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ควรมีจำนวนประชากรเท่ากัน โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือสัญชาติ.

**การอัดแน่น** – การกระจุกตัวของประชากรชนกลุ่มน้อยมากเกินไปโดยไม่สัมพันธ์กับจำนวนเขตอย่างไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การอัดแน่นกรณีเมื่อประชากรชนกลุ่มชาติพันธุ์คิดเป็น 90% ของเขตหนึ่ง ซึ่งแทนที่จะแบ่งประชากรอยู่อาศัยจำนวนสองเขต มีสัดส่วนอัตราสำหรับประชากรกลุ่มนี้คิดเป็น 50% ของต่อเขต

**การแบ่งสัดส่วนใหม่** – การจัดสรรที่นั่งใหม่ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรในมลรัฐ สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้การเป็นตัวแทนของรัฐในสภาคองเกรสมีสัดส่วนสอดคล้องกับจำนวนประชากร การแบ่งสัดส่วนใหม่ ไม่ได้เป็นการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ แม้ว่าบางรัฐจะใช้เงื่อนไขสลับกัน

**การกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่** – กระบวนการที่รัฐบาลใช้ในการร่างเขตการเมืองใหม่ แล้วนำไปใช้กับรัฐบาลทุกระดับที่มีการเลือกตั้งระดับเขต แผนที่่จะถูกแบ่งเขตใหม่ทุก ๆ สิบปี หลังจากการสำรวจสำมะโนประชากรเพื่อสร้างเขตที่มีประชากรเท่ากัน อย่างน้อยที่สุดแล้วให้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากร กระบวนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ มีอยู่หลายประเภท

**จำนวนทั้งสิ้นของสถานการณ์** – คือ การพิจารณาสถานการณ์ทั้งหมด เพื่อตัดสินใจ มากกว่าการพิจารณาปัจจัยหรือกฎข้อใดข้อหนึ่ง

**แผนที่เอกภาพ** – คือ แผนที่ที่เสนอโดยกลุ่มพันธมิตรหลายกลุ่มชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึงชุมชนร่วมหลายแห่งของพวกเขาที่ต้องคำนึงถึงในคราวเดียวกัน

**ประชากรที่มีอายุลงคะแนนเสียงได้ (หรือ VAP)** – คือ ประชากรทั้งหมดที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (มีความเกี่ยวข้องกับ CVAP)

**พระราชบัญญัติสิทธิในการออกเสียง (หรือ VRA)** – คือ กฎหมายของรัฐบาลกลางที่ผ่านในปี พ.ศ. 2508 เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นไม่ผ่านกฎหมายหรือนโยบายที่ปฏิเสธพลเมืองอเมริกันที่มีสิทธิเท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียงตามเชื้อชาติ หมวด 2 ของ VRA ปกป้องผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากการเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ สีผิว หรือการเป็นสมาชิกในกลุ่มชนกลุ่มน้อยทางภาษาในขั้นตอนการเลือกตั้งทั้งหมด